

เตลีพิวส์

ฉบับที่ 23,167 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 หน้า 3

'ขยะ' มีค่ากว่าที่คิด! 'จัดการเป็น' ก็'เป็นเงิน-เป็นทอง'



66 ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการไปยังปลายทาง ทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม รวมทั้งมีสวัสดิการคุ้มครองครอบครัว และมีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี จนเป็นแบบอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น

...นี่เป็นการระบุถึง "ขยะ" เป็นการระบุของ จตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานการส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) หรือ "โครงการ LA 21 : สู่อัจฉริยะไทยน่าอยู่ยั่งยืน" และเป็นการระบุถึงชุมชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี

โครงการดังกล่าวนี้มีเป้าหมายคือ ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดแบบองค์รวม 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่โดยเน้น "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" ซึ่งการ "จัดการขยะ" ตามหลัก 3R คือ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ก็เป็นบริบทหนึ่ง

คนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการขยะ ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะกับการเป็นสมาชิก "กองทุนขยะรีไซเคิล" และเข้าร่วม "โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคำคุ้มครองครอบครัว"

ทั้งนี้ ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี เป็นชุมชนที่สามารถจัดการขยะได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าสนใจ โดย ยุทธศิลป์ วงศ์ธิเบศร์ ประธานกองทุนขยะรีไซเคิล ที่ชุมชนแห่งนี้ เล่าให้ฟังว่า...จากการที่คนในชุมชนเห็นสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะ จึงได้เข้าร่วมกับคณะทำงานที่มีแนวความคิดเดียวกัน โดยในส่วนของกองทุนขยะ

รีไซเคิลนี้ การดำเนินงานเริ่มจากการระดมทุนในรูปแบบของหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท ซึ่งขณะนี้เงินทุนอยู่ประมาณ 2 แสนกว่าบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการ เช่น รับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้าน นำไปคัดแยกเพื่อสร้างมูลค่า ปั้นผลกำไรคืนให้แก่สมาชิก และจ่ายเป็นค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ศพละ 10,000 เป็นต้น

หลังจากระดมทุนแล้ว ทางเทศบาลได้ร่วมกับกองทุนและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดรธานี ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโครงการ มีการจัดโรดโชว์นำร่องในชุมชนต่าง ๆ โดย

มีการรับสมัครสมาชิกกองทุน รับซื้อขยะรีไซเคิล พร้อมกิจกรรมสัมมนา การ ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ประชาชนตื่นตัวและมีผู้สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเรื่อย ๆ จึงมีแผนขยายโครงการไปทั่วทั้ง 29 ชุมชนในเขตเทศบาลหนองสำโรง มีการจัด "ตลาดนัดขยะ" จัดจุดรับซื้อขยะแต่ละชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกกองทุน

"โครงการจัดการกับขยะนี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป จำเป็นที่

จะต้องจัดการให้ดี โดยจัดการที่ต้นกำเนิดหรือแหล่งกำเนิดมูลฝอย โดยเฉพาะจากครัวเรือนของประชาชน"...ประธานกองทุนขยะรีไซเคิลระบุ พร้อมทั้งแจกแจงอีกว่า...

จากการสำรวจพบว่า ปริมาณขยะที่เทศบาลจัดเก็บนั้นมีประมาณ 350 ตันต่อเดือน แยกเป็นขยะย่อยสลายได้ประมาณร้อยละ 64 ขยะรีไซเคิลประมาณร้อยละ 30 ขยะอันตรายประมาณร้อยละ 3 ขยะทั่วไปประมาณร้อยละ 3 ซึ่งขยะรีไซเคิลที่เป็น พลาสติก มีประมาณ 35 ตันต่อเดือน โดยคัดแยกจำหน่ายได้ในราคา กก. ละ 2-4 บาท ก็จะได้ประมาณ

70,000-140,000 บาทต่อเดือน ส่วนขยะย่อยสลายได้ก็ใช้ทำ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ได้ประมาณ 224 ตันต่อเดือน ขายได้ราคา กก. ละ 3 บาท ก็จะมีรายได้ประมาณ 672,000 บาทต่อเดือน

"ถ้าจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลก็จะลดปริมาณขยะจากเดิมที่ต้องกำจัดเดือนละประมาณ 350 ตัน เหลือเพียงประมาณ 21 ตัน จากเดิมที่ใช้งบประมาณเดือนละประมาณ 70,000 บาท ก็เหลือเพียงประมาณ 4,200 บาท หรือประหยัดได้ถึงเดือนละประมาณ 65,800 บาท ซึ่งงบประมาณส่วนนี้ก็สามารถนำไปใช้พัฒนาสิ่งต่าง ๆ แก่ชุมชนได้เพิ่มขึ้นอีก"...ประธานกองทุนขยะรีไซเคิลระบุ

ด้าน ยายแปรง อายุ 71 ปี ชาวบ้านชุมชนบ้านเลื่อน บอกว่า...โครงการจัดการขยะนี้ทำให้คนแก่มีรายได้จากการขายขยะครั้งละ 70-100 บาท ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้ชุมชนสะอาดสะอาดน่าอยู่ "ยายเองตอนนี้ก็มีเงินเก็บ เพราะขยะหลายพันบาทแล้ว"...ยายแปรงบอก

ทั้งนี้ สำหรับอีกส่วนคือโครงการเปลี่ยนขยะเป็นทองคำคุ้มครองครอบครัว ทางอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบอกไว้ สรุปได้ว่า...ก็คือการต่อยอดจากกองทุนขยะรีไซเคิล ด้วยการที่เทศบาลจัดตั้ง "ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน" ให้สมาชิกกองทุนขยะรีไซเคิลนำเงินรายได้จากการขายขยะเข้าฝากเป็นประจำติดต่อกัน ซึ่งก็จะนำสู่สวัสดิการที่ดีสำหรับตนเอง ครอบครัว โดยในที่นี้ก็รวมถึงการ ได้รับสิทธิประกันชีวิตทั้งครอบครัว ด้วย

"ดูแลสิ่งแวดล้อม" เป็นเรื่องดีที่ต้องช่วยกันทำ และ "จัดการขยะ" ก็ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญ แอมยังทำให้ "เป็นเงิน-เป็นทอง" ได้ด้วยนะ!!!